

**ธสน. ปล่อยกู้ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาค
รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ เชื่อมโยงการสื่อสารโทรคมนาคมใน AEC**

ธสน. ปล่อยเงินกู้ระยะยาว 150 ล้านบาทแก่ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น เพื่อสนับสนุนการขยายโครงข่ายระบบสื่อสารความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นภายในประเทศ และใช้เป็นฐานเชื่อมโยงการสื่อสารไปยังประเทศอื่นๆ ใน AEC ปี 2558

นายคณิศร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นายภรณ์พล อัครสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และนางสาวบุษกร จารุวิธานากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ ธสน. จำนวน 150 ล้านบาท ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสนับสนุนให้บริษัทนำไปใช้ขยายเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด รวมถึงการขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาค รองรับการขยายตัวของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G โทรศัพท์ระบบดิจิตอล เคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมในปี

ธสน. ให้การสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวแก่ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น ในครั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบทบาทของ ธสน. ในการทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างสำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสำรอง (Disaster Recovery Operation Center : DROC) และขยายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาคตามจังหวัดหัวเมืองหลักทั่วประเทศ อาทิ ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต สงขลา เป็นต้น รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G โทรศัพท์ระบบดิจิตอล การให้บริการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม และโครงข่ายส่วนบุคคลในประเทศไทย ด้วยความเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทซึ่งดำรงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างการขยายกิจการ โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่เน้นการใช้โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นโครงข่ายหลักรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การดำเนินงานธุรกิจมานานกว่า 8 ปี การให้บริการของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทได้เปิดบริการวงจรสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558

4 มีนาคม 2556

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร